



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง  
เรื่อง การปรับปรุงขั้นตอนและลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เพื่อบริการประชาชน  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๒ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชน ตามกระบวนการต่าง ๆ นั้น

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง มีการบริหารจัดการที่ดี สามารถจัดบริการสาธารณะ และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปอย่างทั่วถึง สะดวก รวดเร็ว และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน เกิดการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล จึงประกาศ ปรับปรุงขั้นตอนและลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เพื่อการบริการประชาชนโดยมีกระบวนการให้บริการ ทั้งหมด ๑๖ กระบวนการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นายชวณิต จันทรสุรินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง

กระบวนงานบริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง  
แบบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง ลงวันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ที่	กระบวนงานบริการประชาชน	ระยะเวลาปฏิบัติราชการเดิม	ระยะเวลาที่ปรับลด
	<b>สำนักปลัด</b>		
๑	การรับเรื่องราวร้องทุกข์	แจ้งตอบการดำเนินการให้ผู้ร้องทราบภายใน ๑๕ วัน	แจ้งตอบการดำเนินการให้ผู้ร้องทราบภายใน ๗ วัน
๒	การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๐ นาที / ราย	๕ นาที / ราย
๓	การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ	๑๐ นาที / ราย	๕ นาที / ราย
๔	การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์	๑๐ นาที / ราย	๕ นาที / ราย
๕	การขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ	๖๐ นาที / ราย	๓๐ นาที / ราย
๖	การช่วยเหลือสาธารณภัย	๑ ชั่วโมง	ในทันที
๗	การป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก	วันถัดไปที่ได้รับแจ้ง	ทันทีที่ได้รับแจ้ง
๘	งานจดทะเบียนพาณิชย์	๑๐ นาที/ราย	๕ นาที/ราย
	<b>กองคลัง</b>		
๙	การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๗ นาที / ราย	๕ นาที / ราย
๑๐	การรับชำระภาษีป้าย	๑๐ นาที / ราย	๕ นาที / ราย
๑๑	การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ -ขออนุญาตต่อใหม่/ต่อใบอนุญาต	๕ วัน / ราย	๒ วัน / ราย
๑๒	การขออนุญาตจัดตั้งตลาด -ขออนุญาตต่อใหม่/ต่อใบอนุญาต	๕ วัน / ราย	๒ วัน / ราย
๑๓	การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหาร(พื้นที่เกิน ๒๐๐ ตร.ม)	๕ วัน / ราย	๒ วัน / ราย
๑๔	การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ -ขออนุญาตต่อใหม่/ต่อใบอนุญาต	๕ วัน / ราย	๒ วัน / ราย
๑๕	ขอแบบบ้านมาตรฐาน	๕ วัน / ราย	๒ วัน / ราย
๑๖	ขอหนังสือรับรอง	๕ วัน / ราย	๕ วัน / ราย
๑๗	ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร	๕ วัน / ราย	๕ วัน / ราย



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง  
ที่ ๕๓๕/๒๕๖๒  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เพื่อให้การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว และถูกต้องสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงแต่งตั้งผู้มีรายชื่อและตำแหน่งดังต่อไปนี้ ดำเนินการสำรวจงานในหน้าที่และจัดทำผังกระบวนการงานและกำหนดระยะเวลาปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง ประกอบด้วย

๑. สิบเอกสวัสดิ์	อุประนัน	ปลัด อบต.นาแสง	ประธานคณะกรรมการ
๒. นางสาววรรณทะนีย์	ชะบูชา	ผู้อำนวยการกองคลัง	คณะกรรมการ
๓. นายพงศ์พันธ์	เชิดชูเผ่าพงศ์	ผู้อำนวยการกองช่าง	คณะกรรมการ
๔. นางสาวสุวรินทร์	กฤษวงค์	นักวิเคราะห์ฯ	คณะกรรมการ
๕. นางสาวมุนินทร์	บริบูรณ์	นิติกร	คณะกรรมการ/ เลขานุการ

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้

๑. สำรวจงานบริการที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสงต้องปฏิบัติราชการ
๒. ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
๓. พิจารณาภารกิจของหน่วยงานในแต่ละหน่วยงานว่าเรื่องใด ผู้บังคับบัญชาสมควรมอบอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติการปฏิบัติราชการ หรือการดำเนินการใด ๆ ไปสู่ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการเรื่องนั้นโดยตรง เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

๔. ให้นำรายงานผลสัมฤทธิ์ ปัญหา และอุปสรรค ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลนาแสงทราบ

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด อย่าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นายชวณิต จันทรสุรินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง